

SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/6, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

cho các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính; thực hiện trả kết quả xét nghiệm bằng chữ ký số.

Để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, Bệnh viện đã đưa vào hoạt động phòng áp lực âm; bố trí các kíp trực thay nhau chăm sóc, điều trị; bổ sung máy siêu âm, chụp X.quang đi đồng chụp chiếu cho bệnh nhân; thường xuyên cập nhật phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Ngoài ra, Bệnh viện cũng thành lập 3 đội chuyên khoa tăng cường khi bệnh nhân nhiễm Covid-19 mắc các bệnh chuyên khoa, đồng thời xây dựng kế hoạch khi có tình huống cấp bách: bệnh nhân cần lọc máu, thở máy, phẫu thuật... Sự chủ động của Bệnh viện trong việc chuẩn bị vật tư y tế, cơ sở vật chất, bố trí nhân lực đã góp phần phẫu thuật tốt công tác nhiệm vụ, không để dịch Covid-19 lây chéo trong Bệnh viện đã giúp điều trị khỏi cho 7 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và bảo đảm duy trì các hoạt động khám chữa bệnh cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; nỗ lực của ngành Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong phòng, chống dịch và thu dung, điều trị các bệnh nhân nghi nhiễm, nhiễm Covid-19; duy trì các chốt kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang y tế; thiết lập phòng khám dã chiến hô hấp; tăng cường các bàn khám và bác sĩ khám bệnh nhằm không để bệnh nhân tập trung đông ở khu vực chờ khám; triển khai khám bệnh cấp thuốc ngoại trú

Bác sĩ Vũ Thị Sáu, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh



Đến nay, tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện 3 đợt điều trị cho 290 bệnh nhân có nguy cơ nhiễm, nghi nhiễm và nhiễm Covid-19. Điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ, nhân viên y tế vừa phải thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa thường xuyên động viên người bệnh bởi khi vào cách ly, điều trị mọi người thường lo lắng. Khi tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm từ Bệnh viện Bạch Mai về, việc chăm sóc, điều trị khá vất vả bởi số lượng bệnh nhân đông, gần 200 người, trong đó nhiều người có bệnh lý nặng, có trường hợp hôn mê, lọc máu hay bị chấn thương sọ não. Để bảo đảm cho việc điều trị, không chỉ có Khoa Truyền nhiễm, cán bộ, nhân viên y tế các khoa chuyên môn khác cũng phải tăng cường, thường trực 24/24 giờ. Riêng với bệnh nhân nhiễm Covid-19, cán bộ y tế phải theo dõi sát tình hình bệnh nhân, thực hiện điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. 4 kíp trực thay nhau, mỗi kíp trực 6 giờ, thực hiện đo nhiệt độ, kiểm tra huyết áp 2 lần/ngày nhằm phát hiện sớm các biểu hiện sốt, ho, khó thở; hướng dẫn bệnh nhân việc vệ sinh, tránh để lây nhiễm chéo, đồng thời thường xuyên động viên, thăm hỏi bệnh nhân. Công việc vất vả, áp lực bởi đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao song ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Khi bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thêm tự hào về màu áo blouse trắng.

Bác sĩ Trần Khánh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh



Cùng với các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Khoa Dinh dưỡng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện tốt việc cung cấp những suất ăn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn tới bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế trong Bệnh viện. Ngay khi Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm, nghi Covid-19, Khoa Dinh dưỡng đã chủ động xây dựng thực đơn, chế biến và cung cấp suất ăn cho cán bộ, nhân viên y tế và người cách ly, điều trị. Đến nay, tổng số suất ăn đã cung cấp cho khu cách ly là hơn 17.500 suất. Tùy theo bệnh lý của từng người, bệnh nhân sẽ được ăn theo chỉ định của bác sĩ. Do đó, cán bộ, nhân viên trong Khoa đã bố trí những suất ăn khác nhau sao cho hợp lý, đủ dinh dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Hàng ngày, 4 nhân viên được phân công sẽ vận chuyển các suất ăn tới khu vực cách ly. Việc cung cấp các suất ăn cho bệnh nhân luôn phải tuân thủ đúng quy định phòng, chống dịch, bảo đảm tuyệt đối không lây chéo tại Bệnh viện trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

bi vệ nhân lực, vật lực, có phương án phòng, chống dịch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện đã nỗ lực, quyết tâm điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, nhất là các bác sĩ, nhân viên y tế Khoa

Truyền nhiễm. Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, Bệnh viện đã không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly điều trị và vẫn bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh cho người dân. Nhân dịp này, đồng chí

Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

HOANG LANH

BÀN GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/6, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện dự án khu khám, điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các đồng chí: Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó

Chủ tịch UBND tỉnh dự họp. Dự án đầu tư xây dựng khu khám, điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2015. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Việt Nam Healthcare Holdings và Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên kết hợp tác đầu tư, quy mô 600 giường bệnh. Tổng

diện tích sàn xây dựng khoảng 48.000m², bao gồm các khu khám đa khoa và điều trị ngoại trú, khu kỹ thuật nghiệp vụ, khu điều trị nội trú, khu hành chính quản trị, khu dịch vụ thương mại và giải trí... Khu khám, điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đi vào hoạt động từ tháng 1/2020 thực hiện khám chữa bệnh, cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, khu khám, điều trị chất lượng cao tại Bệnh

viện Đa khoa tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ, thống nhất chuyển mô hình hoạt động của khu khám, điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành bệnh viện tư nhân. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với ý kiến đề xuất của các đại biểu, thống nhất chủ trương chuyển khu khám, điều trị chất

lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành bệnh viện tư nhân. Đồng chí đề nghị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công ty Cổ phần Việt Nam Healthcare Holdings sớm trình UBND tỉnh đề xuất mô hình hoạt động của khu khám, điều trị chất lượng cao theo mô hình bệnh viện tư nhân và đổi tên cho phù hợp. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị liên quan, UBND tỉnh sẽ họp thống nhất, báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

NHƯ HOANG

BÁO THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Cùng với nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Thái Bình còn có những đóng góp tích cực và hiệu quả của gần 300 CTV, trong đó có trên 100 CTV thường xuyên. Đội ngũ CTV ở hầu khắp các địa phương, nhiều CTV thường xuyên cộng tác với nhiều tin, bài, ảnh, video clip có chất lượng tốt, phản ánh khá toàn diện hoạt động của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, các sự kiện trên tất cả các lĩnh vực.

Tại buổi gặp mặt, các CTV đã trao đổi, đóng góp ý kiến với mong muốn góp phần làm cho các ấn phẩm Báo Thái Bình và ngày càng phong phú, chất lượng, hấp dẫn bạn đọc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Báo Thái Bình ghi nhận và cảm ơn đội ngũ cộng tác viên tin, bài, ảnh, video clip có chất lượng tốt, phản ánh khá toàn diện hoạt động của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, các sự kiện trên tất cả các lĩnh vực.

nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có nhiều tin, bài phản ánh thực tiễn sinh động ở cơ sở, nhất là về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội sau dịch Covid-19; các chương trình, dự án trọng điểm tỉnh đang tập trung triển khai; những điển hình tiên tiến, việc làm tốt, cách làm hay; đồng thời, tích cực phối hợp cùng Báo Thái Bình triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Báo Thái Bình ra số đầu (1/1/1962 - 1/1/2022)...

CÂU LẠC BỘ...

(Tiếp theo trang 1)

sáng tạo, đóng góp nhiều tin, bài cho các báo, đài, tạp chí chuyên ngành tại địa phương. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và Báo Thái Bình đã gửi lời tri ân sâu sắc và thông tin đến các hội viên trong Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh hình thành phát triển báo chí trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời mong muốn với kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững

vàng, những nhà báo cao tuổi vẫn sẽ thường xuyên theo dõi và có những ý kiến đóng góp với những thể hệ nhà báo trẻ, tiếp tục cống hiến nhiều tác phẩm báo chí có giá trị cho tỉnh nhà. Các hội viên trong Câu lạc bộ cũng mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cơ quan báo chí trong tỉnh để Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh tiếp tục phát triển.

HOANG LANH

LỜI CẢM ƠN

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Thái Bình vui mừng và vinh dự được các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân... đã đến chúc mừng, động viên. Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cảm ơn sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; cảm ơn tình cảm trân quý của bạn đọc và đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài tỉnh đã thường xuyên cộng tác và góp ý kiến xây dựng Báo Thái Bình ngày càng phát triển. Báo Thái Bình mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của bạn đọc và sự cộng tác thường xuyên của đội ngũ cộng tác viên để Báo Thái Bình xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

BÁO THÁI BÌNH

THÁI BÌNH ĐẠT GIẢI B VÀ GIẢI C...

(Tiếp theo trang 1)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nhiều tác phẩm được thể hiện bài bản, công phu, chuyên nghiệp, mang tính phát hiện, tính phân biệt tốt, đi đến tận cùng vấn đề, có hiệu quả xã hội mạnh mẽ, tích cực, có sức ảnh hưởng, lan tỏa cao.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng, trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo; nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí quốc gia năm 2019; chia sẻ với những khó khăn mà báo chí đang phải đối mặt. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, hội nhà báo các cấp tạo điều kiện cho các hội viên, phóng viên, cộng tác viên nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí; các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo thông tin trung thực, chủ trương tuyên truyền mặt tích cực, điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái về đạo đức của cán bộ... Đồng chí đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam chú trọng làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo có tâm, có tầm; phối hợp với các cơ quan liên quan quản trị học chuyên nghiệp phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giải báo chí quốc gia. Các nhà báo cần chủ động, tích cực, hướng về cơ sở, lắng nghe hơi thở cuộc sống, tập trung tuyên truyền, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi lễ, 103 tác phẩm báo chí xuất sắc đã được Hội đồng Giải báo chí quốc gia tôn vinh, trao giải. Năm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đạt giải B với tác phẩm: Lời giải ruộng hoang của nhóm tác giả: Vũ Văn Mạnh, Vũ Thị Tuyết, Vũ Thị Hà, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thu Phương; Báo Thái Bình đạt giải C với tác phẩm: Ai ơi... chớ bỏ ruộng hoang của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Hiền, Nguyễn Thị Nguyệt, Hoàng Tiến Đạt, Nguyễn Kiên Trung. Đây là năm thứ 5 Báo Thái Bình đạt giải báo chí quốc gia.

ĐỒNG LOẠT TỔ CHỨC BẦU CỬ...

(Tiếp theo trang 1)

công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tại các khu vực bỏ phiếu, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; công tác an ninh trật tự được bảo đảm. Công trị đại diện hộ gia đình tại các thôn, tổ dân phố tích cực đi bỏ phiếu. Kết thúc bầu cử, theo kết quả tổng hợp ban đầu, huyện Đông Hưng bầu được 221 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, có 8 thôn chưa bầu được trưởng thôn do không đạt số phiếu theo quy định. Huyện Quỳnh Phụ bầu được 226 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, có 5 thôn chưa bầu được trưởng thôn do không đạt số phiếu theo quy định, 1 thôn chưa tiến hành bầu cử để làm quy trình công tác nhân sự. Huyện Vũ Thư bầu được 191 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, 3 thôn chưa bầu được trưởng thôn do không đạt số phiếu theo quy định, 15 thôn chưa tiến hành bầu cử để làm quy trình công tác nhân sự. Theo báo cáo của ngành của các xã, thị trấn, trong ngày bầu cử không xảy ra vi phạm trong công tác bầu cử.

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về pháp luật phòng, chống mua bán người

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 7930 ra ngày 15/6/2020)

14. Luật Phòng, chống mua bán người quy định việc giải quyết tin báo, tố giác, tố cáo hành vi vi phạm như thế nào?

Trả lời:
 Việc giải quyết tin báo, tố giác, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người được quy định như sau:

(1) Việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm mua bán người được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, cụ thể:
 Theo Điều 103, Bộ luật Tố tụng hình sự:
 - Cơ quan điều tra, viện kiểm sát có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm do cá nhân, cơ quan, tổ chức và kiến nghị khởi tố do cơ quan nhà nước chuyển đến. Viện kiểm sát có trách nhiệm

chuyển ngay các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố kèm theo các tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

- Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không quá hai tháng.
 (2) Việc giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về

phòng, chống mua bán người được thực hiện theo pháp luật về tố cáo, cụ thể:

Theo Điều 65, 66, Luật Khiếu nại tố cáo:
 - Điều 65: Người tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo.
 - Điều 66: Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức

có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu.

Trong trường hợp cấp thiết, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người tố cáo khi họ yêu cầu.

15. Việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người được quy định như thế nào?

Trả lời:
 Do Bộ luật Hình sự năm 2015 và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định tương đối đầy đủ và cụ thể về việc xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người nên Điều 23, Luật Phòng, chống mua bán người chỉ quy định mang tính nguyên tắc về việc xử lý hành vi này kèm theo viện dẫn sang các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Cụ thể như sau:

(1) Người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

(2) Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, dung túng, xử lý không đúng hoặc không xử lý hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

(3) Người giả mạo là nạn nhân thì ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật còn phải hoàn trả khoản sinh phí hỗ trợ đã nhận.

16. Để nghị cho biết nạn nhân bị mua bán người có được hỗ trợ gì không?

Trả lời:
 Theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người, về cơ bản nạn nhân của tội mua bán người sẽ được hỗ trợ theo nhu cầu thiết yếu trong trường hợp cần thiết như: được bố trí chỗ ở tạm thời nếu nạn nhân không có chỗ ở; được hỗ trợ về ăn, mặc nếu thiếu thức ăn, quần áo; được hỗ trợ trở về nơi cư trú...
 Khoản 1, Điều 32, Luật Phòng, chống mua bán người quy định 6 chế độ hỗ trợ nạn nhân gồm: Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại; Hỗ trợ y tế; Hỗ trợ tâm lý; Trợ giúp pháp lý; Hỗ trợ văn hóa, học nghề; Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn.

LÊ THUY
 (Sở Tư pháp)

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19
 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 21/6, thế giới đã ghi nhận gần 9 triệu người nhiễm và hơn 467.100 người tử vong do Covid-19. Sau Mỹ, Brazil vẫn là quốc gia có số người nhiễm và tử vong cao do Covid-19. Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 21/6, số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam vẫn là 349 người, trong đó có 327 người đã được điều trị khỏi, 22 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và chưa có trường hợp nào tử vong do Covid-19. Tình hình sức khỏe của 22 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị ổn định, trong đó có 6 người có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên, 16 người vẫn dương tính với Covid-19. Đến nay, đã hơn 2 tháng Việt Nam không ghi nhận có người nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.

Tính đến 17 giờ ngày 21/6, trên địa bàn tỉnh hiện không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị. 3 trường hợp tử vong ngoài về đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. 3 người đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19. Tại 2 khu cách ly dành cho chuyên gia người nước ngoài hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe 48 người. Tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 21/6 vẫn là 3.917 mẫu, trong đó Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm 884 mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 3.303 mẫu.

HOANG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
--	---